

ความเชื่อที่ว่าการทำงานในเดือนเซาวาลเป็นเรื่องไม่ดีนั้นถือเป็นบิดอะฮฺ

[ไทย]

بدعة التشاؤم من الزواج في شهر شوال

[باللغة التایلندية]

www.islamqa.com

موقع الإسلام سؤال وجواب

แปลโดย: อัสรัน นิยมเดชา

ترجمة: عصران إبراهيم

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

مراجعة: صافي عثمان

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

islamhouse.com

ความเชื่อที่ว่าการทำงานในเดือนเซาวาลเป็นเรื่องไม่ดีนั้นถือเป็นบิดอะฮฺ

ถาม - การที่คนทั่วไปเชื่อว่าไม่ควรแต่งงานในเดือนเซาวาลนั้นถูกต้องหรือไม่?

ตอบ - อิบน์ มัสนูร กล่าวว่า “เซาวาล เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นชื่อเดือนหนึ่ง เป็นเดือนที่ถัดจากเดือนรอมฎอน และเป็นเดือนแรกของการเริ่มตั้งเจตนาเพื่อประกอบพิธีหัจญ์”

อาหรับในสมัยก่อนนั้นมีความเชื่อว่าการแต่งงานในเดือนเซาวาลเป็นเรื่องไม่ดี และยังเชื่อว่า หญิงที่แต่งงานในเดือนนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าบ่าวของเธอ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงทำให้ความเชื่อดังกล่าวเป็นโมฆะ ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่า

تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ، وبني بي في شوال ، فأبي نساءه كان أحظى عنده
مني ؟

“ท่านเราะฮ์ลุล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แต่งงานกับฉันในเดือนเซาวาล และเริ่มอยู่ด้วยกันฉันที่
สามีภรรยาในเดือนเซาวาล จะมีภรรยาของท่านคนไหนที่จะพิเศษสำหรับท่านมากไปกว่าฉัน”
(บันทึกโดยอะหมัด ๖/๕๔ มุสลิม ๑๔๒๓ และติรมิซีย์ ๑๐๙๙)

ส่วนสาเหตุที่ชาวอาหรับในสมัยญาฮิลียะฮฺถือว่าการแต่งงานในเดือนเซาวาลเป็นเรื่องไม่ดีนั้น ก็เพราะพวกเขามีความเชื่อ
ว่าผู้หญิงที่แต่งงานในเดือนนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างนางกับเจ้าบ่าวของนางจะมีปัญหา

ท่านอิบนุ กะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮุ กล่าวว่า “การที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เริ่มมีสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา
กับท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ในเดือนเซาวาลนั้น เป็นการปฏิเสธความเชื่อที่ว่าการทำงานมีสัมพันธ์ในช่องระหว่าง
อีดทั้งสองนั้น จะทำให้สามีภรรยาต้องหย่าร้างกัน ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด” (อัลบิฮายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ
๓/๒๕๓)

ความเชื่อที่ว่าการทำงานในเดือนเซาวาลเป็นเรื่องไม่ดีนั้น เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิง ถือเป็นการเชื่อในโชคลาง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ห้าม ท่านกล่าวว่า

لا عدوى ولا طيرة

“ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีการเชื่อในโชคลาง” (ซัหฺมุสลิม ลินนะวะวีฮฺ ๑๔/๒๑๘, 219)

และท่านกล่าวว่า

الطيرة شرك

“การเชื่อในโชคลางนั้นเป็นชริก” (บันทึกโดย อะหมัด ๔๔๐/๑ อับูดาวูด ๔/๒๓๐ และติรมิซีย์ ๓/๘๔)

อิหม่ามมะวะวีญ์ เราะหิมะฮ์ลลอฮุ กล่าวอธิบายหะดีษที่รายงานโดยอาอิชะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ว่า “หะดีษดังกล่าว ส่งเสริมให้ทำการแต่งงาน และเริ่มความสัมพันธ์ชั้นที่สามี่ภรรยาในเดือนเซาวาล ซึ่งคุละมาฮ์เรา (มัซฮับซาฟีอี) ได้ระบุไว้ ว่ามันเป็นที่ส่งเสริมให้กระทำ โดยพวกท่านเหล่านี้ยึดหะดีษบทนี้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ท่านหญิงอาอิชะฮ์ กล่าวเช่นนั้น ออกมาโดยมีเจตนาที่จะปฏิเสธความเชื่อที่เคยมีในสมัยญาฮิลียะฮ์ และความเชื่อที่ว่าการทำงานและเริ่มสัมพันธ์ในเดือนเซาวาลนั้นเป็นสิ่งไม่ดี ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่มีที่มาที่ไป แต่เป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากสมัยญาฮิลียะฮ์ ซึ่งในสมัยนั้นผู้คนจะมีความเชื่อว่าจะไม่ควรแต่งงานในเดือนเซาวาล เพราะจะทำให้เกิดการหย่าร้าง” (ซัรหุมุสลิม ๙/๒๐๙)

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก : หนังสือ อัลบิเศดุล เฮาลียะฮ์ โดยเชค อับดุลลอฮ์ บิน อับดุลอะซีซ บิน อะหมัด อัตุควัยญีรีย์ หน้า ๓๔๘-๓๔๙

ที่มา : www.islamqa.com หมายเลขพีตวา 12364